

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์  
(พ.ศ. 2561-2564)



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

## คำนำ

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของคณะ 4 ปี โดยได้จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลภายในคณะ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จากกระบวนการที่เป็นระบบได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลังของสาย สนับสนุน การสำรวจความต้องการฝึกอบรม มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรสาย วิชาการของคณะครุศาสตร์มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์แบบ

คณะครุศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ใน การดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคณะครุศาสตร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลบุคลากร	1
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาบุคลากร	8
ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)	10
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ	16

## ส่วนที่ 1

### ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลบุคลากร

#### ข้อมูลพื้นฐาน

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งมหาวิทยาลัย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและถือว่าเป็นคณะต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวคือ ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497 ตามแนวความคิดการตั้งสถานศึกษารูปแบบวิทยาลัยหมู่บ้าน (village Institute) ในท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศ ตูร์ก็ใช้ชื่อในระยะนั้นว่า วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง (Chombung Village Institute) และมีจุดมุ่งหมายสำคัญ 4 ประการ คือ(1) แก้ปัญหาขาดแคลนครูในชนบทโดยคัดเลือกนักเรียนจากท้องถิ่นทุรกันดารมาเรียนและกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อจบการศึกษา (2) ปลูกฝังให้นักศึกษารักอาชีพครูด้วยกระบวนการศึกษาเล่าเรียน และฝึกงานหลายรูปแบบจนสามารถนำความรู้ความชำนาญไปปฏิบัติได้ (3) ให้รู้จักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตยโดยให้อยู่ร่วมกันเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และใช้สติและปัญญาในการแก้ปัญหา และ (4) ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง

ในระยะเวลาอันยาวนาน สถานศึกษาแห่งนี้ ได้เติบโตขึ้นและผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบของค์กรมหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่ เป็นวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ.2513 เป็นสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ.2537 จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำรงอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาพลศึกษา
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการประเมินผลทางการศึกษา

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

